



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, newtv, hfocus, thebetter, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า หลังจากลงนามในการส่งร่าง พ.ร.บ.อสม. ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณา ไม่ทันในสัปดาห์นี้ คาดว่าน่าจะพิจารณาในการประชุม ครม. สัปดาห์หน้า เนื่องจากและเมื่อผ่านความเห็นชอบของ ครม. ก็จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนในสมัยประชุมหน้า จากนั้นก็ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p>	-
<p>สถานชีวภิบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยว่า สปสช. ขับเคลื่อนนโยบายสถานชีวภิบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กร อาทิ องค์กรศาสนา องค์กรที่ไม่แสวงกำไร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. 38 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และได้ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิรักษาพยาบาล</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วน สปสช. 1330 หรือสอบถามข้อมูลจาก สปสช. ทั้ง 13 เขตพื้นที่ เพื่อประสานไปยังสถานชีวภิบาลที่จะเข้ารับบริการ หรือติดต่อที่สถานชีวภิบาลโดยตรง และกรณีการรักษาตัวใน รพ. สามารถแจ้งความประสงค์ต่อ รพ. ได้เลย</p>	-
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ชวนตรวจพยาธิใบไม้ในตับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, newtv, thecoverage, pptvhd, sondhitalk, news1live, ch7)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ได้จัดสิทธิประโยชน์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแก่คนไทยทุกสิทธิการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชิญชวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีประวัติเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1.ติดเชื้พยาธิใบไม้ตับ 2.เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ หรือ 3.เคยทานปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ ไปรับได้ที่ร้านยาของฉันทให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกเทคนิคการแพทย์ ตรวจสอบได้ที่แอปฯ "เป่าตัง" เมนูกระเป่าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดี ป้องกันโรค แล้วจ้องคิว หรือโทรนัดหมายก่อนไปรับบริการ และนำบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อยืนยันตัวตน</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) คิดค้นโดยสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มช. ใช้ง่ายและรวดเร็ว เพียงหยดปัสสาวะลงบนชุดตรวจแล้วรอผล 5-10 นาที หากขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ต้องทานยาถ่ายพยาธิ แต่หากมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตัวเหลือง เจ็บท้อง น้ำหนักลด จำเป็นต้องตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน ย้ำกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ควรตรวจคัดกรองปีละครั้ง ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็รับบริการได้ ฟรี</p>	-
<p>ปลัดสร.เข็นตั้ง “รองอธิบดี-ผู้ช่วยปลัดฯ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.ลงนามหนังสือแต่งตั้งนักบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง ดังนี้</p>	-



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1. นายติเรก สุดแดน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วย ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. นายอัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติกรมการแพทย์ เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการแพทย์ 3. นายอเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 4. นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 5. นายปกรณ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย 6. นายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7. นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา</p>	
<p>แจ้งผลเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานของ พรก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ” จำนวน 21 อัตรา ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 4, 5, 8 และ 12 ลงวันที่ 7 มี.ค. 68 โดยเห็นชอบการเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานฯ 20 อัตรา เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ สป.สธ. กำหนด รวมถึงไม่เห็นชอบการเปลี่ยนตำแหน่ง พรก. 1 อัตรา เพราะไม่เป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ สป.สธ. กำหนด พร้อมให้ผู้ตรวจราชการ สธ. แจ้งหน่วยงานดำเนินการภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และบันทึกข้อมูลการจ้างในระบบ HROPS ส่งเอกสารถึงกอง บค. สป.สธ.</p>	
<p>กรมการแพทย์หนุนใช้สมุนไพรรักษา เตรียมใช้คู่มือยาเพิ่มความมั่นใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 83 ปี ว่า กรมการแพทย์ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเป้าหมายในการรวมศูนย์การแพทย์ให้มีเอกภาพ สู่การเป็นองค์กรวิชาการด้านการแพทย์ระดับประเทศ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการวิจัย และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสานภูมิปัญญา ขณะนี้กำลังผลักดันนโยบายสำคัญคือ การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ โดยการจัดทำคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในเวชปฏิบัติ นำการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนตะวันออก มาบูรณาการกับการแพทย์แผนตะวันตก เพื่อให้แพทย์แผนตะวันตกมีความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น และสามารถนำยาสมุนไพรมาใช้แทนยาตะวันตก</p>	
<p>สัปดาห์โรคต่อหินโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ tnthailand</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสัปดาห์โรคต่อหินโลกเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค.ของทุกปี โดยสมาคมโรคต่อหินโลก และสมาคมผู้ป่วยโรคต่อหินโลกรณรงค์ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้อย่างเป็นสาเหตุการสูญเสียการมองเห็นสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคต้อกระจก เชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจคัดกรอง พร้อมมอบให้กรมการแพทย์ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขยายการคัดกรองโรคต่อหินให้ถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต</p> <p>นพ.อาคม ชัยวีระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กล่าวว่า โรคต่อหินเกิดจากความผิดปกติของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาโดยรอบส่งผลให้ตามัว และสูญเสียการมองเห็นได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือความดันลูกตาสูงเกินค่าปกติ ส่วนใหญ่ผู้มาตรวจมักพบเป็นต้อหินซึ่งอาการอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมากแล้ว ดังนั้น ควรตรวจหาความผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคต่อหินคือ คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป</p>	
<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitabloid, thaitodaynews</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม) ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม โดยในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2567) มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต ถึง 173 ราย และผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด โดยต้องอยู่ในระยะที่มองเห็น คว่ำถึงและเข้าถึง และไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง หรืออยู่กับพี่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกลุ่มเด็กโต ควรสอนให้เด็กรู้จักความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ ไม่เล่นน้ำคนเดียว ไม่เล่นน้ำกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย ไม่แกล้งจมน้ำ รู้จักประเมินแหล่งน้ำเสี่ยง ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง และตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมทางน้ำหรือนั่งเรือ และหากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วย เพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ ควรใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” ช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ำ นอกจากนี้ชุมชนควรมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำ และมีการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย สำหรับสถานที่ที่เปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ควรติดป้ายคำเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำบริเวณแหล่งน้ำ มีเสื้อชูชีพให้บริการและให้ใส่ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำ</p>	
<p>ชวนสมัครประเมินรางวัลนวัตกรรม-สปาไทยพรีเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสบส. เผย สบส.ได้จัดทำรางวัลนวัตกรรมไทยพรีเมียม และรางวัลไทยสปาพรีเมียม เพื่อสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย ทั้งร้านนวด และสปาที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการประเมินเพื่อยกระดับให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก เชิญชวนผู้ประกอบการร้านนวด สปา ทั่วประเทศสมัครเข้าประเมิน ภายในวันที่ 15 มี.ค. 68</p>	
<p>จัดทำแนวทางกำกับดูแลสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- ภก.กนกพร ธีรมณีสิน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย จนท.รพ.สิรินธร รพ.พระยีน และ จนท.อย. ลงพื้นที่วิสาทกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อสำรวจรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับจัดทำแนวทางกำกับดูแลสถานที่ผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ (check mark) FDA SMART SERVICE AND REGULATION FOR EASE OF DOING</p>	
<p>ปลุกถ่ายหัวใจสำเร็จรายแรกของภูมิภาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, INN, pptvhd, thailandplus)</p> <p>- ศ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดแถลงข่าว "คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ปลุกถ่ายหัวใจสำเร็จ รายแรกของภูมิภาค พลังความร่วมมือของ รพ.เครือข่าย" เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนางานด้านการปลุกถ่ายอวัยวะ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ราชวิทยาลัยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- 14 ราชวิทยาลัยวิชาชีพแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการเสวนาสื่อและแถลงข่าว "หมอไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า : ข้อเท็จจริงที่ประชาชนต้องรู้" เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 ที่ รร.แกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อเท็จจริง ด้านผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า แก่รัฐสภา รัฐบาล สื่อมวลชน และประชาชน</p> <p>- อ.ดร.วศิน พิพัฒน์ฉัตร นักกฎหมาย กล่าวว่า หากยกเลิกการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมาออกกฎหมายควบคุมแทน จะเกิดการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งขึ้น ไทยเคยมีปัญหาเรื่องการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ถ้าซ้ำมากไม่ทันกับการระบาด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด และต้องเข้าร่วมพิธีสารว่าด้วยการจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายของ WHO ซึ่งขณะนี้หน่วยงานของรัฐยังไม่ยอมเข้าร่วม รวมถึงการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายไม่ได้ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถผลิตขายและมีรายได้เพิ่ม เพราะเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าไทย รวมทั้งการตลาดยุคดิจิทัล</p> <p>- ผศ.ดร.วรภัทร รัตอาภา ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ กล่าวว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้จริง ยังทำให้เกิดการติดบุหรี่ทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้นด้วย เป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่น (gateway drug) และยังพบว่ามีการใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สารเสพติดอื่นเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรง นำไปสู่การเสพติดยาหลายชนิดได้ ดังนั้น หากมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เริ่มต้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบำบัดรักษาผู้สูบให้เลิกได้สำเร็จ จะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงและผลกระทบของการติดสารเสพติดชนิดอื่นด้วย</p>	
<p>กรมเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 มีมติอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้ง-โยกย้าย ของกระทรวงต่างๆ ในส่วน สช. ได้แก่</p> <p>1.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคกก.องค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการอื่นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (สช.) ดังนี้ รอง ศ.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ แทนนายสุรโชค ต่างวิวัฒน์, นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ (ผู้แทน ก.การคลัง) แทน นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.68 เป็นต้นไป โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน และ 2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สช.) ดังนี้ นางสาวสิริพรรณ แสงอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทย์, นายปัญญาพล แก้วอุบล ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) รพ. ตรัง และนายสมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ราชบุรี</p>	
<p>5 กระทรวงที่ข้าราชการลาออกมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, NBT)</p> <p>- เพจ LIRT :คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยข้อมูล การสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญ สูงสุด 5 กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ 1.ก.สธ. อัตราสูญเสียสูงสุด รวม 9,308 คน แบ่งเป็น เกษียณ 3,843 คน ลาออก 5,268 คน ผิดวินัย 9 คน และเสียชีวิต 188 คน 2. ก.มท. รวม 2,375 แบ่งเป็น เกษียณ 1,236 คน การลาออก 1,020 คน ผิดวินัย 55 คน และเสียชีวิต 64 คน 3. ก.เกษตรฯ รวม 1,606 คน แบ่งเป็น เกษียณ 904 คน ลาออก 616 คน ผิดวินัย 21 คน และเสียชีวิต 65คน 4. ก.การคลัง 1,585 คน แบ่งเป็น เกษียณ 931 คน ลาออก 604 คน ผิดวินัย 18 คน และเสียชีวิต 32 คน และ 5. ก.คมนาคม รวม 806 คน แบ่งเป็น เกษียณ 499 คน ลาออก 280 คน ผิดวินัย 6 คน และเสียชีวิต 21 คน</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แยม เยลลี่ มาร์มาเลด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด linetoday)</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 455) พ.ศ.2568 ออกตามความใน พ.ร.บ. พ.ศ.2522 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล</p>	
<p>ไขข้อโต้แย้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, linetoday)</p> <p>- นายพัฒนา พัฒนทวีตล รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบที่กำลังระบาดในเด็กวัย 5-15 ปี โดยได้ประสานกรมควบคุมโรคให้การดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคไขข้ออักเสบ ให้ทำการรักษาโดยด่วน ขณะเดียวกันได้กำชับแจ้งเตือนเด็กๆ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากจำเป็นต้องใกล้ชิดผู้ป่วย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ร่วมกับล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย หรือของใช้ของผู้ป่วย และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย โดยเฉพาะของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น</p>	
<p>กม.ภาคอุตสาหกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.). เข้าร่วมประชุมคกก.สาธารณสุข ครั้งที่ 149-1/2568 โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน มีการพิจารณา 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. จากที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังได้ พ.ศ. 2567 ซึ่งสามารถครอบครองรังนกแอ่นได้ โดยกรมอนามัยได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการรังนกแอ่น เติริมเสนอ ครม. 2. พิจารณา (ร่าง) ประกาศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม เสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดการบังคับใช้ และเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป</p> <p>3. พิจารณาการจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด โดย กรมโรงงานฯ แจ้งความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. จัดการกากอุตสาหกรรม ที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมการกำกับดูแลของเสียในพื้นที่ท้องถิ่นและกิจการที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน</p>	
<p>สิทธิประกันสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ch3plus, thestandard, mcot)</p> <p>- ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมเห็นชอบในหลักการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 โดยใช้สูตร CARE (เฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน) คาดว่าจะเริ่มปรับเพดานค่าจ้าง 1 มกราคม 2569 และเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ภายใน 30 วัน ด้านเครือข่าย We Fair ได้ยื่นข้อเสนอการปฏิรูประบบประกันสังคม เช่น ปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญ เพิ่มความคุ้มครองให้แรงงานทุกกลุ่ม และปรับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี รวมถึงปฏิรูปโครงสร้างบริหารให้เป็นอิสระ ขณะเดียวกัน รัฐบาลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ สปส. โดยเฉพาะกรณีซื้อตึกมูลค่า 7 พันล้านบาท เพื่อความโปร่งใส</p>	
<p>แม่วอนช่วยลูกติดยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- แม่และพี่สาวต่อสู้กับลูกชายที่คลุ้มคลั่งจากการติดสุราและเสพยาเสพติด เคยแจ้งตำรวจให้จับกุมแต่ภายหลังถูกปล่อยตัวกลับมา ปัจจุบันแจ้งไปแล้วตำรวจไม่มาดำเนินการ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนำตัวไปบำบัด ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำตัวผู้ก่อเหตุไปบำบัดฟื้นฟู พร้อมมอบหมายให้สสจ. และพม. เข้าไปดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างเร่งด่วน และให้รายงานผลการดำเนินงาน</p>	
<p>เกาะสมุยตรวจร้านกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, 77kaoded)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ.เกาะสมุย (ฉก.ร้อยเกาะ) นำโดยนายสุริยา มาตี ปลัดอ.ฝ่ายความมั่นคง อ.เกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.เกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ในพื้นที่อ.เกาะสมุย ต่อเนื่องระหว่างวันที่10-14 มี.ค. 68 รวมทั้งสิ้น 509 ร้านค้า โดยที่ร้าน Real Cannabis ในต.ลิปะน้อย พบการกระทำผิดจากนายต่อเกียรติ อายุ 26 ปี ชาวจ.นครสวรรค์ จำหน่ายช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลางเป็นช่อดอกกัญชาหลายสายพันธุ์และอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>จับร้านขายกัญชาลอบขายน้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ชุดจับกุม จ.ลำปาง บุกร้านลักลอบจำหน่ายกัญชาและน้ำกระท่อมบน ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น และอาจมีสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ จึงให้สายลับล่อซื้อน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ ก่อนเข้าตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.ลำปาง ผลการตรวจค้นพบกัญชาหลายรายการ น้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอจำนวนมาก ยาเคตามีน (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2) และแก๊สหัวเราะ 2 กระป๋อง เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายน้อย (27 ปี) นายเต้ (28 ปี) และนายหยก (19 ปี) พร้อมแจ้งข้อหาครอบครองและจำหน่ายสารควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งตัวดำเนินคดีที่ สภ.เมืองลำปาง</p>	
<p>อีทลโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตกลางแดด พื้นที่ ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม พบร่างนายเสกสรรค์ อายุ 60 ปี สอบถามนายเอกชัย อายุ 45 ปี เพื่อนบ้านที่มาช่วยตัดต้นไม้ ได้ข้อมูลว่า ขณะที่นายเสกสรรค์ ตัดไม้อยู่ในร่องสวน ไม่นานก็ขึ้นมาล้ม และหมดสติ จึงตามเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท้ายหาด ช่วยปั๊มหัวใจประมาณ 30 นาที แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ โดยนพ.นราพงศ์ ธีรธี้อัครวิภาส นพ.สสจ.สมุทรสงคราม พร้อม นพ.จรัล ปัญกองงาม ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และเตือนว่าในช่วงอากาศร้อน ผู้สูงอายุ เด็ก หรือแม้แต่ผู้ที่ร่างกายแข็งแรง ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>แดดเป็นเวลานาน หากต้องออกกลางแจ้ง ควรใส่หมวกหรือกางร่มเพื่อป้องกันความร้อน ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ง่ายขึ้น พักในที่ร่มและมีลมพัดผ่าน ควรหาที่พักในที่ที่มีการระบายอากาศดี เช่น ห้องที่มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรออกกำลังกายหนักในช่วงอากาศร้อนจัด เลือกช่วงเวลาทำกิจกรรมในช่วงเช้าหรือเย็นแทน</p>	
<p>เกิดเหตุไฟไหม้ รพ.รามามา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามนิวส์, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวช่อง 8, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, รายการเรื่องเล่าเช้านี้, PPTV, Hfocus, Sanook, Thai PBS, The Standard, Ch7, Tnews, Nation, Mcot TopNews, Amarintv)</p> <p>- อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย จน34-00 ฐานบุญวิภา รายงานได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ รพ.รามามาธิบดี อาคาร 1 ระหว่างชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 ข้อมูลยังไม่แน่ชัด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงพญาไทถึงที่เกิดเหตุ ยังคงมีกลุ่มควันอยู่ในตัวอาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.เร่งอพยพผู้ป่วยไปยังจุดที่ปลอดภัย โดยเป็นเหตุที่เกิดในอาคารหลักของ รพ. ต้องปิดอาคารเป็นการชั่วคราว งดรับผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด 48 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด</p>	
<p>นวัตกรรมตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ติดเชื้อ HIV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, linetoday, kaoja, bugaboo)</p> <p>- พูจีฟิล์ม ประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก เปิดตัวโครงการ "กำแพงสังคมที่มองไม่เห็น" เพื่อส่งเสริมการตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยชุดตรวจ Urine LAM ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโรคจากปัสสาวะได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โครงการนี้มุ่งหวังที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโรคในผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ทำให้ไวรัสโรคเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ พูจีฟิล์มได้สนับสนุนชุดตรวจ Urine LAM จำนวน 300 ชุด ให้แก่กรมควบคุมโรคและสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจพบไวรัสโรคในระยะเริ่มต้นและให้การรักษาได้ทันเวลาที่</p>	
<p>สหรัฐฯ สั่งปิด โครงการภายใต้ USAID มากกว่า 80% อย่างเป็นทางการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ อินโฟเควสท์, linetoday, tnn, topnews, tnnthailand)</p> <p>- มาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกโครงการมากกว่า 80% ของทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) อย่างเป็นทางการ หลังจากทำการตรวจสอบนาน 6 สัปดาห์ โดยระบุว่า สัญญารวม 5,200 ฉบับที่ถูกยกเลิกไปนั้น ใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์โดยเปล่าประโยชน์ บางกรณียังเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หลักของสหรัฐฯ อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวว่า มีการทุจริตอย่างมหาศาลในการใช้เงินของ USAID ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และประกาศว่าจะยุบ USAID</p> <p>ด้าน USAID แถลงผ่านเว็บไซต์ว่า บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างโดยตรงทั่วโลกจะถูกพักงานทุกคน ยกเว้นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อภารกิจเพียงส่วนน้อยเท่านั้น</p>	
<p>วิกฤตสุขภาพโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ khaoja</p> <p>- การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet เมื่อวันที่ 3 มี.ค.68 ระบุว่าหากไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมภายในปี 2050 ประมาณ 60% ของผู้ใหญ่ทั่วโลก และเกือบหนึ่งในสามของเด็กและวัยรุ่น จะมีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน นักวิจัยเสนอว่าจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองในการปรับปรุงเรื่องโภชนาการของประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สนับสนุนด้านสุขภาพ รวมทั้งรัฐบาลต้องดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ และลดการโฆษณาของอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่เช่นนั้น ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรและระบบสาธารณสุขทั่วโลก</p>	